

QUỲNH PHỤ

Tích cực diệt chuột bảo vệ lúa mùa

Để bảo vệ lúa mùa và hoa màu, các xã, thị trấn trong huyện Quỳnh Phụ đã tích cực tham gia diệt chuột bằng nhiều hình thức khác nhau. Những biện pháp đồng bộ này đã hạn chế thấp nhất sự gây hại của chuột, góp phần không nhỏ giành thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương.



Nông dân xã An Ninh (Quỳnh Phụ) đặt mồi sinh học diệt chuột bảo vệ lúa mùa.

Chiều đã muộn nhưng trên cánh đồng thôn Vạn Phúc, xã An Ninh, bà con nông dân vẫn tranh thủ đi đặt các ổ mồi sinh học diệt chuột bảo vệ lúa mùa. Ông Vũ Văn Diên chia sẻ: Vụ mùa năm nay gia đình tôi cấy 8 sào lúa BC15, nếp tam xuân và trồng 6 sào cây màu. Thời tiết có nhiều bất thuận nên ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của người nông dân. Đến thời điểm này phần lớn diện tích lúa đã trở bông, nếu không tích cực diệt chuột cắn phá và phòng, trừ sâu bệnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất lúa. Nhờ diệt chuột đồng loạt ở các thôn, các xã đồng nên nạn chuột phá hoại giảm rõ rệt.

Xã An Ninh có diện tích canh tác 471ha, do đặc điểm đồng ruộng nằm giáp 2km đê Hữu Hóa, gần cụm công nghiệp cùng hơn 30km sông trực cấp 3, 27km mương cấp 2 tại 8 thôn là điều kiện thuận lợi cho chuột ẩn náu và phá hoại mùa màng. Thực hiện theo các kế hoạch, chỉ đạo của huyện và xã, trước khi bước vào gieo cấy, HTX DVNN xã An Ninh đã tổ chức cho toàn thể nông dân tập trung thu dọn ruộng, triệt xóa hang ổ của chuột. HTX đã tiếp nhận hơn 90kg thuốc sinh học, tổ chức các đợt ngâm ủ, trộn thuốc phát cho bà con nông dân đồng thời sử dụng đội dịch vụ đi rải



Nông dân thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) tích cực diệt chuột bảo vệ sản xuất.

thuốc trên các xú đọng trong xã, trong đó tập trung tại các nơi gò đồng, ven đê. Song song với đó, địa phương đã phát động các chiến dịch diệt chuột bằng phương pháp thủ công, thu mua đuôi chuột với giá 2.000 đồng/đôi, tính riêng trong tháng 7, HTX đã thu mua được 5.687 con chuột.

Cũng như xã An Ninh, phong trào diệt chuột tại xã Đông Tiến được người dân hưởng ứng và thu nhiều kết quả tích cực. Với diện tích canh tác 640ha, đồng ruộng trũng thấp, địa hình nhiều gò bãi, bờ sông, tiếp giáp với nhiều địa phương nên công tác

diệt chuột bảo vệ sản xuất luôn được xã Đông Tiến coi trọng. Ông Nguyễn Duy Bá, Giám đốc HTX DVNN xã Đông Tiến cho biết: Đông Tiến luôn xác định diệt chuột là một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ sản xuất, do đó địa phương đã liên tiếp phát động chiến dịch, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và các cuộc họp ở cơ sở để nâng cao nhận thức cho bà con nông dân. Từ đầu vụ mùa đến nay, địa phương đã sử dụng 87kg thuốc sinh học, ngâm ủ trên 2.000kg mồi, tổ chức 6 đợt diệt chuột. Đặc biệt, Đông Tiến là

một trong những xã đi đầu của huyện Quỳnh Phụ về diệt chuột thủ công. Từ ngày 29/6 - 3/8, địa phương đã phát động 4 đợt diệt chuột thủ công, bắt được 7.619 con, nhờ các cơ chế hỗ trợ cùng giá thu mua đuôi chuột cao 5.000 đồng/con nên phong trào diệt chuột thủ công sôi nổi ở tất cả các thôn xóm.

Xác định diệt chuột là một trong những nhiệm vụ quan trọng bảo vệ sản xuất, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các kế hoạch triển khai công tác vệ sinh đồng ruộng và phát động chiến dịch diệt chuột bảo vệ sản xuất ngay từ đầu vụ, đồng thời phân công cán bộ tăng cường phối hợp cùng cơ sở chỉ đạo thực hiện. Từ nguồn thuốc sinh học diệt chuột nhận hỗ trợ từ tỉnh và lượng thuốc theo kế hoạch, Phòng đã phối hợp cùng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cấp phát thuốc hỗ trợ cho các xã, thị trấn để chủ động đánh chuột theo kế hoạch của địa phương với tổng lượng thuốc vụ mùa 1.247kg. Song song với đó, để tăng hiệu quả, các xã, thị trấn đã tổ chức tốt đợt vệ sinh đồng ruộng từ đầu vụ và tiến hành nhiều đợt diệt chuột thủ công bằng nhiều biện pháp như đào hang, đặt bẫy, hun khói, đổ nước... trong vụ như An Ninh, Quỳnh Hội, An Khê, An Bài, Quỳnh Giao, Đông Tiến...

Ông Nguyễn Đình Triệu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ cho biết: Bên cạnh việc tiếp nhận và tiến hành diệt chuột bằng thuốc sinh học, ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân nên phong trào diệt chuột theo phương pháp thủ công tại các địa phương đã thu được nhiều kết quả tích cực. Riêng trong vụ xuân năm nay, toàn huyện đã đánh bắt thủ công được trên 200.000 con chuột, nhiều xã có số lượng đánh bắt cao như Quỳnh Trang hơn 6.000 con, An Hiệp 6.000 con, Đông Tiến 3.500 con... Nhờ đó, diện tích thiệt hại do chuột gây ra trong vụ xuân đã giảm 70% so với những năm trước. Hiện nay vẫn còn nhiều điều kiện thuận lợi cho chuột sinh trưởng và phát triển như biến đổi khí hậu, nhiều diện tích để lúa tái sinh, công tác vệ sinh đồng ruộng bị xem nhẹ và nhiều địa phương không tổ chức diệt chuột thường xuyên... ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và các mùa vụ sau. Do đó, các xã, thị trấn cần chủ động phát động các chiến dịch diệt chuột vụ mùa theo kế hoạch phù hợp với địa phương mình, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia làm vệ sinh đồng ruộng và khuyến khích các biện pháp diệt chuột thủ công để bảo vệ lúa và hoa màu, giành thắng lợi cao nhất trong sản xuất vụ mùa.

TRỊNH CƯỜNG

ĐÔNG TRUNG

Phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới cuối năm 2018

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Đông Trung (Tiền Hải) gặp không ít khó khăn như xuất phát điểm thấp, nguồn lực hạn chế, tuy nhiên những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào xây dựng NTM đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Về Đông Trung đi trên những tuyến đường được cứng hóa bê tông điều khiến chúng tôi cảm nhận rõ nét chính là sự "thay da, đổi thịt" ở vùng quê thuần nông đang có bước phát triển mới. Những cánh đồng đã được quy vùng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Nghề thủ, móc hộp, đan lát được đưa về địa phương, từng bước mang lại thu nhập ổn định cho nhân dân. Các thiết chế văn hóa được duy trì. Ông Vũ Đình Thuyền, Chủ tịch UBND xã Đông Trung cho biết: Là xã thuần nông, kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên địa phương tập trung xây dựng NTM theo hướng phát triển bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, lấy phát triển sản xuất nông nghiệp làm chủ lực, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, từng bước nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã nỗ lực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và các phong trào văn hóa, xã hội tại địa phương. Trên cơ sở nội dung, yêu cầu của 19 tiêu chí NTM, Đông Trung đã đề ra từng

phần việc phải làm, nguồn lực từ đâu, thời gian hoàn thành... Các tổ chức, đoàn thể của xã đều xây dựng chương trình kế hoạch và đăng ký thi đua tham gia xây dựng NTM. Đảng bộ xã có 257 đảng viên sinh hoạt tại 7 chi bộ. Nhờ thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên như việc đóng góp kinh phí, hiến đất mở đường giao thông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng... nên được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Từ năm 2011 đến nay, cùng với nguồn lực của nhà nước và nguồn ngân sách xã, Đông Trung đã chủ động, sáng tạo trong việc huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng phát triển sản xuất. Thực hiện tốt công tác dân vận, vận động nhân dân tích cực hiến đất, góp ngày công để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo nông thôn mới cho địa phương. Đến nay, 100% đường giao thông trực xã, thôn, nhánh khu dân cư đã được cứng hóa nhựa, bê tông. Nhà văn hóa trung tâm xã, sân vận động, hạ tầng trường học... được đầu tư xây dựng với nguồn vốn trên 30 tỷ đồng. Ngoài ra, Đảng ủy, chính quyền xã Đông Trung

đã tập trung chỉ đạo nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng lúa sạch hàng hóa. Đồng thời, địa phương cũng chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất... Nhờ vậy, trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu bền vững. Từ những chủ trương, giải pháp đúng đắn triển khai thực hiện về phát triển kinh tế, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của Đông Trung chỉ còn 1,87%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng/năm. Đông Trung đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, mục tiêu phấn đấu cuối năm 2018 về đích NTM, tuy nhiên địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong nợ xây dựng cơ bản. Để tháo gỡ vấn đề trên, Đông Trung đã lập quy hoạch 2.200m² đất khu dân cư và 3,2ha diện tích trường THCS cũ để tổ chức đấu giá đất, tạo nguồn kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

MANH THẮNG



Cơ sở vật chất Trường THCS Đông Trung được đầu tư xây dựng.

ĐÔNG THỌ

Ô nhiễm từ làng nghề miền đông



Những nguồn nước ô nhiễm trầm trọng

Vài năm nay, xã nông thôn mới Đông Thọ, thành phố Thái Bình đã có nhiều đổi thay. Cơ sở hạ tầng được đầu tư

đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm, thu nhập tăng cao nhưng người dân vẫn đang phải sống chung với ô nhiễm môi trường.

Sau bao thăng trầm, hiện làng nghề miền đông xã Đông Thọ chỉ còn 14 hộ sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, hàng trăm đầu

dân sống ven hệ thống sông trực, rãnh thoát nước tại 2 thôn Đoàn Kết và Thống Nhất đang phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường từ nguồn nước thải của các cơ sở sản xuất miền. Đến làng nghề, chúng tôi cảm nhận sự thay da đổi thịt của mảnh đất này. Đường làng ngõ xóm đều được bê tông hóa, thông thoáng, sạch đẹp nhưng đi đến đâu cũng bắt gặp nước thải ở tất cả cống rãnh thoát nước làng nghề một màu đen kịt. Sau khi mục sở thị tại các cơ sở sản xuất miền đông thì có thể khẳng định, hầu hết các cơ sở sản xuất ở đây đều chưa có hệ thống xử lý nước thải, hoặc có công cụ là hình thức. Các hộ xả chất thải trực tiếp ra cống rãnh. Mùa nắng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, mùa mưa, nước bẩn theo các con mương tràn vào khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nước và không khí. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Cao Luyện cho biết, quy trình sản xuất miền đông còn thủ công, cá thể, chưa tập trung quy hoạch thành các cơ sở lớn, mạnh ai người ấy làm. Sau nhiều năm sản xuất, đến nay các công đoạn làm miền đông ở Đông Thọ đã được áp dụng nhiều loại máy móc khác nhau để tăng hiệu quả và năng suất. Mỗi lò sản xuất đều đầu

tư 3, 4 loại máy khác nhau như: nồi hơi, máy trộn bột, máy tráng, máy ra sợi... Tuy làng nghề đã bị thu hẹp nhưng quy mô từng hộ vẫn lớn hơn. Trung bình mỗi hộ sản xuất từ 60 - 70 tấn bột dong/tháng. Lợi nhuận từ 100 - 300 triệu đồng/hộ/năm nhưng hàng nghìn mét khối nước chưa qua xử lý đang được xả thải trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống hàng ngày của người dân.

Bà Trần Thị Hằng, thôn Thống Nhất bức xúc: Chất thải của làng nghề tích tụ lâu năm ảnh hưởng lớn đến nguồn nước. Nước thải từ hoạt động ngâm ủ bột dong có mùi hôi thối, chua nồng, lại không được tiêu thoát, chỉ luẩn quẩn hệ thống cống rãnh quanh xã thì sao mà không ô nhiễm? Chị Nguyễn Thị Hà, thôn Đoàn Kết cho biết: Tất cả người dân sống ở đây đều rất khó chịu vì mùi chua nồng bao phủ khắp làng, do các hộ dân làm miền thường xuyên xả nước thải không qua xử lý xuống thẳng cống rãnh. Người dân chúng tôi cũng đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị lên chính quyền xã nhưng vẫn chưa thấy được cách xử lý triệt để. Thành thật, xã tổ chức nạo vét, vớt rác để khơi thông cống rãnh nhưng rồi nước thải từ các cơ sở sản xuất miền dong lại xả

thải ra nên đầu lại vào đó. Dù đường làng ngõ xóm rộng rãi, sạch, đẹp nhưng chúng tôi cũng chẳng dám ra đường hít thở vì mùi hôi thối từ hệ thống rãnh thoát nước.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Cao Luyện thì nghề làm miền là nghề thế mạnh của địa phương nên việc bà con tham gia mở rộng quy mô sản xuất là điều đáng mừng. Tuy

nhien, do phát triển phân tán trong khu dân cư nên vấn đề xử lý môi trường rất khó khăn. Giải pháp khả thi nhất hiện nay là di chuyển các cơ sở sản xuất về một khu tập trung, thế nhưng với khả năng của xã thì giải pháp này không khả thi, cần có sự vào cuộc của thành phố và tỉnh trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng.

ĐỨC DUNG



Đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.